

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả Kỳ họp thứ Tám (bất thường) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03/8/2018, tại Hội trường HĐND và UBND huyện, số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, HĐND huyện đã tiến hành Kỳ họp thứ Tám (bất thường) theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện để xem xét, thảo luận, thông qua 03 Tờ trình do UBND huyện trình HĐND huyện.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Văn Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Tấn Hóa - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Dự kỳ họp có 25/28 vị đại biểu HĐND huyện, 07/09 Ủy viên UBND không phải là Đại biểu HĐND huyện và 24 vị khách mời là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và Trưởng 10 khu dân cư trên địa bàn huyện. Các vị đại biểu HĐND huyện; Tại kỳ họp các đại biểu tham dự kỳ họp đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận một cách hết sức trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng và thống nhất kết luận về 3 nội dung mà UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện như sau:

#### **1. Về danh mục 3 đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến thực hiện cổ phần hóa:**

Đối với đề xuất của UBND huyện về danh mục 03 đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến thực hiện cổ phần hoá trong giai đoạn 2018-2021, là BQL Công trình Công cộng, BQL Cảng Bến Đầm và Trạm Cung Cấp Nước. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để tái cơ cấu nền kinh tế và ngân sách Nhà nước nên địa phương phải thực hiện. Tuy không có thẩm quyền ban hành Nghị quyết về nội dung này nhưng HĐND huyện nhất trí với đề xuất của UBND huyện về 3 đơn vị sự nghiệp trên thuộc danh mục cổ phần hoá trong giai đoạn 2018-2021, để UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình Tỉnh báo cáo Chính phủ.

Tuy nhiên, do đặc thù là huyện đảo cách xa đất liền, các dịch vụ của 3 đơn vị này có liên quan, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Vì vậy, việc cổ phần hoá cần được xem xét kỹ với lộ trình thực hiện phù hợp, đảm bảo cho các đơn vị sự nghiệp khi cổ phần hoá có thể tự

hoạt động, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, không trở thành gánh nặng về an sinh xã hội cho địa phương.

## **2. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020:**

HĐND huyện thống nhất ban hành nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020 do UBND huyện trình kỳ họp, đồng thời lưu ý UBND huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

**a.** Hoàn chỉnh báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu cần phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND để trình HĐND huyện thông qua trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung.

**b.** Khẩn trương triển khai xác định toạ độ và cắm mốc ranh giới diện tích rừng phòng hộ trên thực địa. Đôn đốc sớm thực hiện việc xác định toạ độ và cắm mốc ranh giới đất di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo.

**c.** Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

**d.** Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với những trường hợp không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của luật đất đai.

**e.** Sớm hoàn chỉnh việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2052/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/4/2018.

## **3. Về thực hiện thí điểm chủ trương “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả học đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 – 2019 khi thiếu hụt số lượng người làm việc tối thiểu do số trẻ đến trường tăng”:**

Qua thảo luận, HĐND huyện nhận định, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định, hướng dẫn để thực hiện vấn đề này. Tuy nhiên, trước khó khăn của huyện do số lượng trẻ mầm non có nhu cầu đến trường ngày càng tăng, thực trạng của địa phương không cơ sở mầm non ngoài công lập, các hộ gia đình phần lớn là chỉ có một hai thế hệ, không có người ở nhà trông giữ các cháu để cha mẹ đi làm việc nếu không được đến trường. Hơn nữa, việc đầu tư xây dựng thêm 2 điểm trường và trường mầm non công lập dù được tỉnh phê duyệt kế hoạch nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện được, biên chế giáo viên của hai trường mầm non hiện hữu chưa được phê duyệt bổ sung.

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho ngành giáo dục, đảm bảo chất lượng dạy và học ở 2 trường mầm non của huyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chung sức của toàn dân, toàn xã hội đối với ngành giáo dục và sự ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, HĐND huyện thống nhất là cần phải ban hành nghị quyết cho thực hiện thí điểm chủ trương này trước ngày tựu trường năm học 2018-2019, trong khi chờ cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn này cho địa phương. Đồng thời, lưu ý UBND huyện trong quá trình thực hiện thí điểm chủ trương này, quan tâm chỉ đạo những nội dung sau:

a. Phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm trong thu, chi tài chính theo đúng các quy định hiện hành và đạt được sự đồng thuận, tự nguyện của đại đa số người dân, cha mẹ học sinh trong diện tuổi;

b. Việc tăng tỷ lệ và số lượng trẻ mầm non đến trường trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa cơ sở vật chất của hai trường mầm non công lập hiện hữu nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

c. Tổng số giáo viên, nhân viên cấp dưỡng cần thiết phải hợp đồng tăng thêm phải căn cứ theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Nội vụ ngày 16 tháng 3 năm 2015 quy định về vị trí khung việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và chế độ hợp đồng lao động theo quy định hiện hành;

d. Tích cực đề nghị, đôn đốc các Sở ngành và UBND tỉnh sớm xem xét giải quyết bổ sung biên chế giáo viên, chỉ tiêu hợp đồng lao động nhân viên tăng thêm do tăng số lượng trẻ đến trường hoặc bổ sung ngân sách để chi trả cho hợp đồng lao động số đối tượng này;

e. Khẩn trương triển khai, sớm đưa vào sử dụng hai dự án Điểm trường mầm non Bến Đầm, Trường mầm non tại Khu dân cư số 9; đồng thời lập và trình phê duyệt Đề án thành lập hai cơ sở mầm non công lập này nhằm khắc phục những khó khăn, bức xúc của ngành học mầm non trên địa bàn.

f. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc UBND huyện kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND, HĐND huyện để điều chỉnh cho phù hợp.

Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tám (bất thường) của HĐND huyện khóa XI đến UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan, cử tri trên địa bàn huyện để biết, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTr Huyện ủy (b/c);
- UBND, Ban TTr Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đăng trên công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT,

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Nhựt**